

Triển khai khuyến khích tiêm chủng Vaccination incentive launches

Ngày 13 Tháng Chín 2021

Người dân Alberta đủ điều kiện giờ đây có thể đăng ký để nhận được một thẻ ghi nợ trị giá \$100 để nhận liều vắc-xin COVID-19 thứ nhất hoặc thứ hai.

Khuyến khích một lần này dành cho tất cả người dân Alberta tuổi từ 18 trở lên nhận được liều vắc-xin thứ nhất hoặc thứ hai trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng Chín đến ngày 14 tháng Mười.

Sau khi tiêm chủng, các cá nhân có thể đến alberta.ca/VaccineDebitCard và đăng ký trực tuyến để nhận một thẻ ghi nợ đã được nạp trước. Y Tế Alberta sẽ xác nhận tất cả các đăng ký với dữ liệu chủng ngừa của tỉnh bang. CIBC sẽ phân phát các thẻ ghi nợ thay mặt Chính Phủ Alberta.

15,000 người dân Alberta đầu tiên sẽ nhận được thẻ ghi nợ của họ vào tháng Mười. Các thẻ ghi nợ cho những người đăng ký đủ điều kiện bổ sung sẽ được giao trong tháng Mười Một và Mười Hai.

Những người Alberta không có truy cập vào máy tính hoặc thiết bị điện tử có thể gọi 310-0000 để được trợ giúp.

Xổ số vắc-xin

Tất cả những người Alberta đã nhận hai liều vắc-xin và tuổi từ 18 trở lên đều hội đủ điều kiện cho lần rút thăm trị giá \$1 triệu còn lại cho giải xổ số vắc-xin của Alberta. Để đăng ký và biết chi tiết hoàn chỉnh, hãy đến alberta.ca/lottery. Lần rút thăm cuối cùng kết thúc ngày 23 tháng Chín.

Hãy đặt một cuộc hẹn và tiêm chủng

Người dân Alberta có thể đặt các cuộc hẹn trực tuyến tại bookvaccine.alberta.ca hoặc bằng cách gọi 811. Một danh sách các phòng khám không hẹn trước có sẵn tại albertahealthservices.ca/vaccine.

Điểm nhanh các sự kiện

- Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 9 tháng Chín, 92 phần trăm người dân Alberta trong các phòng chăm sóc cấp tính với COVID-19 là những người chưa được tiêm chủng hoặc chỉ được tiêm chủng một phần.
- Tính đến ngày 9 tháng Chín, 78.9 phần trăm những người Alberta đủ điều kiện đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin và 70.9 phần trăm những người Alberta đủ điều kiện được bảo vệ đầy đủ với cả hai liều.

Thông tin liên quan

- Đặt lịch hẹn vắc-xin COVID-19 của bạn [Book your COVID-19 vaccine appointment](#)

- Khuyến khích vắc-xin [Vaccine incentive](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Steve Buick](#)

780-288-1735

Thư Ký Báo Chí Cấp Cao, Y Tế

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.